

Số: 29 /CĐDM

Hà Nội , ngày 10 tháng 2 năm 2020

V/v tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm  
đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra

**Kính gửi: - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt May VN**

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019, đến nay đã lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới, ít nhất 910 người đã thiệt mạng và hơn 40.500 người nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn có Công văn số 60/TLĐ; Công đoàn Dệt May Việt Nam có công văn số 26/CĐDM ngày 03/02/2020 về phòng, chống dịch bệnh trong hệ thống Công đoàn.

Hiện nay, các cấp, các ngành đang tích cực triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có một số cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, Công đoàn Dệt May Việt Nam yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chuyên môn tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản nêu trên, đồng thời lưu ý những nội dung sau:

1. Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức tuyên truyền đến từng cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) hiểu, nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tự giác chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Khuyến khích cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hạn chế tham gia các hoạt động có nguy cơ gây bệnh, dấu hiệu nhận biết khi nhiễm bệnh. Theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, trường hợp có cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xuất hiện các biểu hiện của bệnh (đau họng, đau đầu,

chảy nước mũi, ho và sốt...) phải đưa đi khám tại các cơ sở y tế để được chuẩn đoán và điều trị kịp thời.

2. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là CNVCLĐ tại các doanh nghiệp có người Trung Quốc mới quay trở lại Việt Nam làm việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ không viết bài, không chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh; cần tinh táo, không để đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo nghỉ việc, kích động.

3. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị, triển khai các phương án dự phòng để phòng, chống dịch bệnh. Tham gia các đoàn công tác tại ngành, địa phương giám sát quá trình thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác, đầy đủ các thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về diễn biến và các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Trên đây là một số nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về phòng, chống dịch bệnh, Công đoàn Dệt May Việt Nam yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo về Công đoàn Dệt May Việt Nam theo quy định./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Thường trực (để b/c);
- **Lưu:** VT, Ban CTCS.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
B.C.H  
**CÔNG ĐOÀN**  
**DỆT MAY**  
**VIỆT NAM**  
  
**Nguyễn Thái Dương**